

ที่ วธ ๐๓๐๗/ ว ๕๕๕๑



กรมการศาสนา  
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศาสนสถานดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศกรมการศาสนา รายชื่อศาสนสถานฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบยืนยันเข้าร่วมโครงการและแสดงผลงานฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. แบบรายงานผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายนำศาสตร์พระราชาเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต นำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมเสริมสร้างให้ประชาชนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนบูรณาการเชิงพื้นที่ในการร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลคุณภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กรมการศาสนา ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมใจร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมกับชุมชนสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ กรมการศาสนาได้คัดเลือกศาสนสถานเครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทย จำนวน ๙๖๗ แห่ง ที่มีการดำเนินงานโครงการแบบต่อเนื่อง และมีผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานระดับชุมชนคุณธรรมขึ้นไปเข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกรมการศาสนา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รวมทั้งได้กำหนดแผนการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับศาสนสถานเครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ศาสนสถานในช่วงไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และระยะที่ ๒ จัดสรรงบประมาณให้ศาสนสถานในช่วงไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยในพื้นที่ โดยการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ ๑ ขอความร่วมมือท่านมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑.อุดหนุน...

๑. อดหนุนงบประมาณให้ศาสนสถานเครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทย ในพื้นที่ตามรายชื่อประกาศกรมการศาสนา ศาสนสถานแห่งละ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยและเป็นค่าใช้จ่ายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ศาสนสถานแห่งละ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา (ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา -> โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ <http://www.dra.go.th/th/index.php>)

๒. ขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการสำรวจ และคัดเลือกศาสนสถานในพื้นที่ ร่วมเป็นเครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทย เพิ่มเติม จำนวน ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากวัดที่เป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ (วัดที่เข้าร่วมโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/รพ.สต.) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ซึ่งต้องไม่เป็นเครือข่ายโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ศึกษาข้อมูลได้จากบัญชีรายชื่อวัดเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ที่กรมการศาสนาได้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับทราบแล้วนั้น โดยส่งรายชื่อวัดพร้อมประวัติและผลงานให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓. ประชาสัมพันธ์กรมการศาสนาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือวัดจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่

๔. เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ของเครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทยในพื้นที่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๕. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งโครงการฯ ขอให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นเอกสารให้กรมการศาสนาทราบ ตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) และประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามประเมินผลของกรมการศาสนา (e-Project Tracking System) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการจะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)  
อธิบดีกรมการศาสนา

สำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔